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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2555            
ของ 

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 
********************************** 

 
 

เวลาและสถานท่ี 
 

 ประชุมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 เวลา 15.00 น. ณ ส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมูท่ี่ 2 
ถนนปู่เจ้าสมิงพราย  ต าบลบางหญ้าแพรก  อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ   
 
เริ่มการประชุม 
 

 นายวันชัย คุณานันทกุล ผู้อ านวยการบริษัทฯ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณ     
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้  และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทน      
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จ านวน 71 คน นับจ านวนหุ้นได้  406,948,689 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายแล้วทั้งหมดจ านวน  593,125,849  หุ้น  ครบเป็นองค์ประชุม  
 

 ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม พร้อมกับกล่าวแนะน ากรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วม
ประชุม ดังนี้ 
 1. นายมนู  เลียวไพโรจน์  ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 2. นายสุพงศ ์ ชยุตสาหกิจ  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ/ 
      บรรษัทภิบาล 
 3. นายเล็ก  สิขรวิทย  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 4. ดร.บุญวา  ธรรมพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ 
 5. นางอรชร  คุณานันทกุล  กรรมการ 
 6. นายสุรศักดิ ์ คุณานันทกุล  กรรมการและรองผู้อ านวยการสายงานผลิต 
 7. นางนภาพร หุณฑนะเสวี  กรรมการและรองผู้อ านวยการสายงานบัญชี-การเงนิ  
  8. นายสุรพล  คุณานันทกุล  กรรมการและรองผู้อ านวยการสายงานขายและการตลาด 
                9. นายสิทธิชัย คุณานันทกุล  กรรมการ 
 

ประธานฯ ได้แนะน าผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน ดังนี้  
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด   คือ นางสาวกัญญาณัฐ  ศรีรัตน์ชัชวาล 
ผู้ตรวจสอบภายใน จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด คือ นางสาวกรกช  วนสวัสดิ ์
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 ก่อนเริ่มประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานในทีป่ระชุมได้แต่งตั้ง นางสาววิสาร์กร อุ่นผล 
เลขานุการบริษัท เป็นผู้ช่วยประธานในการด าเนินการประชุม และขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ถึงวิธี
ปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง โดยเลขานุการฯ ได้ชี้แจง ดังนี ้

- เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น   
แนะน าตัว โดยการบอกชื่อ – สกุล  หากเป็นผู้ที่รับมอบฉันทะ ก็ขอให้แจ้งชื่อของผู้มอบฉันทะด้วย 
โดยค าถามหรือข้อเสนอแนะ ขอให้อยู่ในวาระที่ก าลังพิจารณา 

- ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องมีการลงมติในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 2 รับทราบ
รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชี ปี 2554/2555  โดยการลงมติในแต่ละ
วาระนั้น จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละ
วาระเท่านั้น และจะน าคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจ านวนเสียง
ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง  ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็น
ด้วย ในวาระนั้น ๆ   

- เพื่อให้จ านวนผู้ถือหุ้นในขณะออกเสียงเป็นไปตามจริง ผู้ถือหุ้นที่มีความจ าเป็นต้องออกภายนอก
ห้องประชุม  ไม่ว่าจะเป็นการออกชั่วคราว  หรือออกไปแล้วไม่กลับเข้ามาร่วมประชุมอีก ให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่นับคะแนนเสียงได้บันทึกคะแนน 

 

ประธานฯ ได้เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 

28 ตุลาคม 2554  
 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น              
ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 ปรากฎรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมสามัญ
ประจ าปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  

 

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดย
มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
 นายธงชัย ลักขณะวิสิฏฐ์ – ผู้ถือหุ้น  เสนอข้อคิดเห็น ดังนี้ 

- สถานที่ประชุมฯ ควรเลือกสถานที่ที่สะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น  
- บัตรลงคะแนนเสียง บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนด
ออกจากต าแหน่งตามวาระ ควรจัดท าทุก ๆ วาระ เว้นวาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้
ถูกต้อง ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และส านักงานกลต.  

 

ประธานท่ีประชุม ขอรับไว้พิจารณาทั้ง 2 เรื่อง ส่วนรายละเอียดเรื่องบัตรลงคะแนน
เสียง มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ตอบค าถาม 
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เลขานุการฯ ตามกฎหมายหรือข้อก าหนดไม่มีเรื่องการใช้บัตรลงคะแนนเสียง 
และบริษัทฯ ได้ค านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื่องดังกล่าว โดยสิทธิ
ในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นมิได้สูญเสียแต่อย่างใด ซึ่งเป็น
วิธีการที่เลือกน ามาปฏิบัติว่า หากมีผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเสียง ไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้น ทางบริษัทฯ จะน าบัตร
คะแนนไปให้ เพื่อบันทึกข้อมูล แล้วเปิดเผยผลการลงมติให้ที่
ประชุมรับทราบ   

 

   อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอขอบคุณในข้อทักท้วงดังกล่าว และจะ
น าไปปรับปรุงในการประชุมคราวต่อไป  

  
มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 

1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย   407,539,790   เสียง    
ไม่เห็นด้วย           100 เสียง    
งดออกเสียง  -  เสียง 
 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชี ปี 2554/2555  
 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชี 2554/ 2555 
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ เท่ากับ 3,384 ล้านบาท มีก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
เท่ากับ 275 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2555 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว  

 

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดย
มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
 นายธนวัฒน์  ปิ่นรอด – ผู้ถือหุ้น  ขอเสนอให้บริษัทฯ จัดส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรูปเล่ม ให้แก่      

ผู้ถือหุ้น แทนการจัดส่งในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (CD) 
เพราะไม่สะดวกต่อการใช้งาน 

 

ประธานท่ีประชุม   ขอรับไว้พิจารณา 
 
ท่ีประชุมรับทราบ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชี 2554/2555 ตามที่

ประธานฯ เสนอ 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัตงิบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 
 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
2555 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่ง
ปรากฏตามส าเนางบการเงินที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว   
 

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดย
มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
 นายก าจร  อรุณวิไลรัตน์ – ผู้ถือหุ้น  สอบถามเรื่องบริษัทที่เกี่ยวข้อง คือ บริษัท ฟอรไ์มก้า  

(ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งบริษัทฯ ได้รับเงินปันผล แต่มีการ
บันทึกตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน  มีหลักการ
อย่างไร  

 

นางสาวกัญญาณัฐ  ศรีรัตน์ชัชวาล – ผู้สอบบัญช ี ชี้แจงว่า หลักการตั้งค่าเผื่อฯ มาจากราคาทุนของบริษัทฯ ที่
ลงทุนร้อยละ 5 เป็นเงิน 38 ล้านบาท เทียบกับส่วนของ     
ผู้ ถื อหุ้ น  ตามสัดส่ วนที่บริษัทฯ  เข้ า ไปถือในบริษัท         
ฟอร์ไมก้าฯ แล้ว ส่งผลให้มีมูลค่าที่ลดลง จึงต้องตั้งค่าเผื่อ
การลดมูลค่าของเงินลงทุน 

 

นายธนวัฒน์  ปิ่นรอด – ผู้ถือหุ้น   ในหมายเหตุงบการเงิน ข้อ 27.2 ระบุว่า วันที่ 1 ธันวาคม 
2554 บริษัทฯ ได้ท าสัญญาเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน 
จากกรรมการของบริษัทฯ เป็นการเช่าโรงงานเพียงอย่าง
เดียว หรือรวมเครื่องจักรแล้ว กรรมการรายใดเป็นผู้ให้เช่า 
และได้มีการต่อรองค่าเช่าบ้างแล้วหรือไม่ 

 

นางนภาพร หุณฑนะเสวี – กรรมการ  บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า 
วัตถุประสงค์เพื่อรองรับงานโครงการพิเศษ เป็นการให้เช่า
ที่ดินและอาคารโรงงาน ไม่รวมเครื่องจักร กรรมการที่ให้เช่า 
คื อ  น ายสุ ร พล  คุณ านั น ทกุ ล  แ ล ะ  น ายสิ ท ธิ ชั ย      
คุณานันทกุล ก่อนท าสัญญาเช่าได้มีการจัดท าข้อมูล
เปรียบเทียบอัตราค่าเช่าที่เหมาะสมไว้แล้ว การท าสัญญา
เช่าในวันที่ 1 ธันวาคม 2554 เป็นการต่ออายุสัญญาเช่า 
โดยค่าเช่ายังเป็นอัตราเดิม  
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นายสมเจน สุขศรีพานิชย์ – ผู้ถือหุ้น   งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในส่วนก าไรต่อหุ้น ของปี 2555 
งวดสะสม 9 เดือน เท่ากับ 0.59 บาท/หุ้น และงบปี เท่ากับ 
0.58 บาท/หุ้น ขอทราบเหตุผลที่เกิดความผิดพลาดการ
รายงานงวดสะสม 9 เดือน  

 

นางสาวกัญญาณัฐ  ศรีรัตน์ชัชวาล – ผู้สอบบัญช ี การค านวณก าไรต่อหุ้น ได้ใช้ฐานข้อมูลที่ต่างกัน ซึ่งงวด
สะสม 9 เดือน ใช้ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด และงบปีใช้
ก าไรเบ็ดเสร็จส่วนที่เป็นของบริษัท โดยการปฏิบัติงานได้
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และ
เห็นว่าในงบการเงินปฏิบัติตามถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป   

 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่  30  

มิถุนายน 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
เห็นด้วย   407,539,790   เสียง    
ไม่เห็นด้วย           100 เสียง    
งดออกเสียง  -  เสียง 

 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล  
  ส าหรับรอบปีบัญชี ปี 2554/2555 
 

 ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทฯ มี       
ทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้วทั้งสิ้น 593,125,849 บาท มีก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ เท่ากับ  
274,519,181 บาท  
 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทฯ หลังหักภาษีและส ารองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการจึงได้พิจารณาเห็นสมควร ให้เสนอต่อที่ประชุม       
ผู้ถือหุ้น ดังนี้ 
 1. การจัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายครบถ้วน จ านวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่

ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก 
 2. ให้จ่ายเงินปันผล  ส าหรับผลการด าเนินงาน ปี 2554/2555  ให้แก่ผู้ถือหุ้นจ านวน 593,125,849 หุ้น ใน

อัตราหุ้นละ 0.19 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น  112,693,911 บาท คิดเป็นร้อยละ 41 ของก าไรสุทธิของงบ
การเงินเฉพาะของบริษัทฯ  
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 ซึ่งก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล เป็นวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 และรวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2555 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 
 

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดย
มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
 นายก าจร อรุณวิไลรัตน์ และ  บริษัทฯ มีฐานะการเงินที่ด ีและไม่มีหนี้สนิที่มีดอกเบี้ย ดังนั้น 
 นายธงชัย ลักขณะวิสิฏฐ์ – ผู้ถือหุ้น   ขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 50 – 60 
 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติไม่ต้องจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายเพิ่มเติม และให้จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2554/2555 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท 
ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย   407,539,790   เสียง    
ไม่เห็นด้วย      -      เสียง    
งดออกเสียง   100 เสียง 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 19 ก าหนดให้ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน  1  ใน  3  ของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด  โดยบริษัทฯ มีกรรมการจ านวน 11 ท่าน  ดังนั้น ในปีนี้ จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
จ านวน  4  ท่าน คือ   

1) นายวันชัย  คุณานันทกุล กรรมการ 
2) ดร. บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ  
3) นายสุรศักดิ์  คุณานันทกุล  กรรมการ 
4) นายสิทธิชัย คุณานันทกุล กรรมการ 

 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งรายละเอียดและประสบการณ์ท างานของกรรมการแต่ละท่านให้ผู้ถือหุ้น ได้ทราบ

พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเนื่องจากกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระในครั้งนี้ เป็นบุคคลที่
มีความรู้ ความสามารถ และมีส่วนช่วยในการบริหารงานของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งต้อง
ออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเพื่อเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ที่
ประชุมพิจารณาลงมติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระครั้งละ 1 ท่าน  
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หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดย
มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
 นายธนวัฒน์  ปิ่นรอด – ผู้ถือหุ้น  เสนอให้ระบุข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวกับจ านวนกรรมการที่ต้องออก

ตามวาระในแต่ละปี ในเอกสารประกอบการประชุมด้วย  
 

ประธานท่ีประชุม   ในปีต่อไปขอให้ฝ่ายจัดการเพิ่มเติมข้อมูลดังกล่าวในเอกสาร
ประกอบการประชุมด้วย 

 
มติท่ีประชมุ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน 

กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถอืหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

1) นายวันชัย  คุณานันทกุล 
เห็นด้วย   407,525,390   เสียง    
ไม่เห็นด้วย      -   เสียง    
งดออกเสียง          14,500 เสียง 

 
2) ดร. บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล 

เห็นด้วย    407,525,490   เสียง    
ไม่เห็นด้วย           -   เสียง    
งดออกเสียง    14,400  เสียง 

 
3) นายสุรศักดิ์   คุณานันทกุล  

เห็นด้วย    407,525,390   เสียง    
ไม่เห็นด้วย          -   เสียง    
งดออกเสียง        14,500 เสียง 
 

4) นายสิทธิชัย  คุณานันทกุล 
เห็นด้วย    407,525,390   เสียง    
ไม่เห็นด้วย         -    เสียง    
งดออกเสียง        14,500 เสียง 
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วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2555/2556 
 

เลขานุการฯ  ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2555/2556 จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุม คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท จึงพิจารณาเห็นสมควรให้เสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  เพื่อก าหนดพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2555/2556 ดังนี้ 

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย*  (เป็นอัตราเดียวกับปี 2554/2555) 
 เบี้ยประชุม 25,000 บาท (ต่อครั้งที่เข้าประชุม)  
 

- ค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น เนื่องจากกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับ
ค่าตอบแทนในต าแหน่งผู้บริหารแล้ว  

- คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

 

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดย
มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
นายธนวัฒน์  ปิ่นรอด – ผู้ถือหุ้น  เสนอให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการให้เพียงพอต่อการที่จะ

สามารถติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิผล  

 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ประจ าปี 2555/2556 ตามที่น าเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย    407,537,982   เสียง    
    ไม่เห็นด้วย       - เสียง    
 งดออกเสียง   2,208 เสียง 

 
วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2555/2556 
 

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาข้อเสนอของบริษัทซึ่งให้บริการรับตรวจสอบบัญชีต่าง  ๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาแต่งตั้งนางสุมาลี  โชคดีอนันต์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3322 และ/หรือ นายโกศล แย้มลีมูล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4575 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับปี 
2555/2556 โดยก าหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,720,000  บาท  ซึ่งลดลง เป็นเงิน 10,000 บาท จากค่าสอบบัญชีใน
ปีที่แล้ว 
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หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดย
มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
นายสมเจน สุขศรีพานิชย์ – ผู้ถือหุ้น  สอบถามว่า บริษัทฯ ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณา

คัดเลือกผู้สอบบัญชีอย่างไร และมีวิธีประเมินคุณภาพ
งานอย่างไร 

 

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ  ชี้แจงหลักเกณฑ์ว่า ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีได้
พยายามเปรียบเทียบระหว่างบริษัทสอบบัญชีหลาย ๆ 
บริษัท แต่เนื่องจากผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ได้แจ้งทาง
วาจาว่า มีปริมาณงานมาก จึงไม่ได้เสนอราคาเข้ามา  

 

     ในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพงานของผู้สอบบัญชี
นั้น ผู้สอบบัญชีจะเข้ารายงานและตอบข้อซักถามต่อที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง ในด้านระบบ
ควบคุมภายใน ทางผู้ตรวจสอบภายใน ได้น าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และมีการมอบหมาย
ให้ด าเนินการให้ครบถ้วน ซึ่งจากการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การปฏิบัติงานของ
ผู้สอบบัญชีมีคุณภาพงานอยู่ในระดับที่เหมาะสม  

 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ แต่งตั้งนางสุมาลี โชคดีอนันต์ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3322 และ/หรือ นายโกศล แย้มลีมูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 
4575 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2555/2556 และก าหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,720,000 บาท ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย   407,512,090   เสียง    
ไม่เห็นด้วย            28,000   เสียง    

 งดออกเสียง                100   เสียง 
 

วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) 

 

 เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้มีนโยบายขยายธุรกิจเพิ่มเติม 
คณะกรรมการบริษัท จึงพิจารณาเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ 
จ านวน 3 ข้อ เพื่อให้มีข้อความครอบคลุมถึงการด าเนินกิจการของบริษัทฯ ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งรายละเอียดวัตถุประสงค์ 
ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว   
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หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดย
มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
 นายชาติชาย สุวรรณหงส์ ผู้รับมอบฉันทะ  บริษัทฯ วางเป้าหมายการเติบโตในผลิตภัณฑ์ด้านใดเป็นหลัก  
 

ประธานท่ีประชุม  การเพิ่มผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม เป็น
การเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์ โดยใช้เครื่องจักรที่บริษัทฯ มีอยู่ใน
ปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งบริษัทฯ วางเป้าหมายที่จะ
ต่อยอดทุก ๆ ผลิตภัณฑ์ให้มากที่สุด   

 

 นายธนวัฒน์  ปิ่นรอด – ผู้ถือหุ้น  การเพิ่มเติมผลิตภัณฑด์ังกล่าว จะต้องมีการลงทุนเพิ่มหรือไม่ 
 

ประธานท่ีประชุม  ในปัจจุบันยังไม่มีแผนการลงทุนเพิ่ม  
 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จ านวน 3 
ข้อ และพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้น  
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย     407,540,090   เสียง    
ไม่เห็นด้วย    -              เสียง    
งดออกเสียง   100  เสียง 

 
วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ในเรื่องอ่ืน ๆ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
 นายณรงค์ศักด์ิ เมฆมาสิน – ผู้ถือหุ้น  บริษัทฯ ได้รับผลกระทบกับปัญหาเรื่องเศรษฐกิจโลกมากน้อย

เพียงใด 
 

ประธานท่ีประชุม บริษัทฯ พยายามต่อยอดการด าเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มทางเลือก
ให้กับลูกค้าและตอบสนองความต้องการให้ได้ตรงจุด รวมถึง
เพิ่มโอกาสในการขยายฐานการตลาดให้กว้างขึ้น  เพื่อลด
ผลกระทบภาวะเศรษฐกิจโลก   

 

 นายสมเจน สุขศรีพานิชย์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้ 
- บริษัทฯ มีแผนงานในปี 2556 อย่างไรบ้าง  
- ผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจ าปี 2554 บริษัทฯ ได้รับ 3 ดาว (เต็ม 5 ดาว) ควร
ปรับปรุงเรื่องการให้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น  
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ประธานท่ีประชุม  การด าเนินงานของบริษัทฯ ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดย
ตลอด และต่อยอดการด าเนินธุรกิจให้ครบวงจร  ส่วนผล
คะแนนการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 
จะพยายามปรับปรุงให้ดีเพิ่มขึ้น 

 

 นายสมชาย ปัดภัย – ผู้ถือหุ้น  ในรายงานประจ าป ีระบุเรื่องปจัจัยความเสี่ยงวัตถุดิบเหล็ก 
ปัจจุบันเปน็ภาวะที่ผันผวนหรอืไม ่

 

 ประธานท่ีประชุม  บริษัทฯ ไดร้ับความผันผวนบ้าง แต่มีไม่มากนัก 
 
นายธนวัฒน์  ปิ่นรอด – ผู้ถือหุ้น เสนอให้มีการแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการถือหลักทรัพย์

ของบริษัทฯ  
 

ประธานท่ีประชุม  รับไว้พิจารณา 
 

นายชาติชาย สุวรรณหงส์  - ผู้รับมอบฉันทะ  ในหมายเหตุงบการเงิน ข้อ 28 หนี้สนิที่อาจจะเกิดขึ้น ระบุ
ว่าบริษัทผู้รับจ้างรายหนึ่งได้ยืน่ฟ้องร้องบริษัทฯ เป็นเงิน 41 
ล้านบาท บริษัทฯ ไมไ่ด้ตั้งส ารองเผื่อความเสียหายเพราะ
เห็นว่าไม่มีความเสียหายใชห่รอืไม่  

 

นายเล็ก สิขรวิทย – กรรมการอิสระ บริษัทฯ เหน็ว่ามีความเสี่ยงน้อย จึงไม่ได้ตั้งส ารองเผื่อ
ความเสียหาย 

 
ประธานได้กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ได้มาร่วม

ประชุม และขอบคุณมายังฝ่ายบริหาร และเพื่อนพนักงานทุกท่าน  ที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียร            
จนสามารถท าให้บริษัทฯ ประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี 
 
ปิดประชุมเวลา  17.20  น. 
      
 
  ลงชื่อ ประธานทีป่ระชุม 
       ( นายวันชัย  คุณานันทกุล ) 
 
 
                   ลงชื่อ ผู้บันทึกการประชุม 
                        ( นางสาววิสาร์กร อุ่นผล )  


